

LÀNG HOA, CÂY CẢNH QUỲNH HỒNG Tất bật vào vụ tết

Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 đang đến gần. Những ngày này, tại làng hoa, cây cảnh Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ), các hộ dân tất bật những công đoạn cuối cùng để hoa nở đúng dịp, đáp ứng nhu cầu thị trường với mong muốn một vụ hoa được mùa, được giá.



Chị Phạm Thị Yến, thôn La Vân 1, xã Quỳnh Hồng (Quỳnh Phụ) chăm sóc vườn hoa cúc pha lê để kịp bán trong dịp tết.

Gia đình ông Vũ Quang Hiệu, thôn Bình Ngọc có hơn 30 năm trồng cây cảnh. Năm nào cũng vậy,

trước tết 1 tháng, vợ chồng ông luôn có mặt từ sáng sớm để chăm sóc vườn đào, quất cảnh. Ông Hiệu cho biết: Năm

nay, do ảnh hưởng của bão, cây phát triển kém nhưng nghĩ tới công sức bỏ ra cả năm lại mất không, những người trồng

nư chúng tôi cố gắng chăm sóc; may mắn sau bão cây phát triển tốt và đã cho thành quả. Đến thời điểm này, toàn bộ 400 gốc quất của gia đình tôi phát triển xanh tốt, tán đẹp, quả to, đều, gia đình đã bán được 200 gốc, còn 200 gốc để bán lẻ. Với 200 gốc đào, nhờ kỹ thuật chăm sóc, tưới là đúng thời điểm nên cũng đang bắt chồi, này nọ, chỉ mong thời tiết ủng hộ để đào nở đúng dịp tết. Năm nay, ảnh hưởng của bão nên giá quất cao hơn so với mọi năm. Trung bình 1 cây quất có giá từ 600.000 - 700.000 đồng, cây đẹp có giá từ 1 - 2 triệu đồng, so với năm 2023 giá cao hơn từ 200.000 - 300.000 đồng/cây. Trừ chi phí, mỗi vườn đào, quất cho thu nhập từ 60 - 70 triệu đồng, có sào lên đến 80 - 90 triệu đồng giúp chúng tôi có nguồn thu nhập ổn định.

Tại các thôn của làng hoa La Vân, thời điểm này các hộ trồng hoa đang tất bật chuẩn bị những công đoạn cuối cùng cho hoa nở đúng dịp. Năm nay, gia đình chị Phạm Thị Yến, thôn La Vân 1 trồng 3 sào cúc mâm xôi và cúc pha lê. Bão số 3 khiến 2 sào cúc mâm xôi phát triển kém, hoa nở không đẹp như mọi năm. May mắn sau bão chị trồng được 1 sào cúc pha lê, cây phát triển tốt, thời điểm này chị tập trung chăm sóc để bông to, hoa nở đúng dịp tết. Chị Yến chia sẻ: Những người trồng hoa chỉ trồng chờ vào dịp tết. Lúc mới trồng gặp mưa bão, cây phát

triển kém song tôi vẫn cố gắng chăm sóc, đến nay đang cho nhiều nụ. Còn 1 tháng nữa là đến tết, nếu thời tiết ủng hộ, giá cả ổn định thì gia đình tôi sẽ có một cái tết tươm tất.

Xã Quỳnh Hồng có 10 thôn, trong đó 4 thôn Bình Ngọc, La Vân 1, La Vân 2, La Vân 3 có truyền thống trồng hoa, cây cảnh với tổng diện tích trên 40ha. Những năm qua, tận dụng thổ nhưỡng giàu dinh dưỡng, địa phương chủ trương nhân rộng và vận động nhân dân phát triển mô hình này. Năm nay, ảnh hưởng của bão số 3 tưởng như người trồng hoa, cây cảnh của xã mất trắng song cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo HTX DVNN tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người trồng kỹ thuật, cách chăm sóc để phục hồi sau bão. Ông Vũ Đăng Đông, Chủ tịch UBND xã cho biết: So với các cây trồng khác, trồng hoa và cây cảnh có giá trị kinh tế cao hơn, do vậy người dân trong xã luôn gắn bó với nghề. Năm nay, do ảnh hưởng của bão, các khu vực trồng hoa, cây cảnh đều bị ảnh hưởng song bà con đều cố gắng chăm sóc. Đến thời điểm này, nhìn chung hoa, cây cảnh tại các thôn đều đẹp, khách đến đặt đông. Theo tính toán, trừ tất cả chi phí thu nhập đạt từ 60 - 100 triệu đồng trở lên cho một sào thêm canh hoa màu, nhờ đó kinh tế của các hộ khá ổn định.

NGUYỄN CƯỜNG

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 1/2025

Cấm thuốc lá điện tử

Theo Nghị quyết kỳ họp chín thông qua ngày 30/11/2024, Quốc hội thống nhất cấm sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, chứa chấp, vận chuyển, sử dụng thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng từ năm 2025 để bảo đảm sức khỏe cộng đồng.

Quốc hội yêu cầu Chính phủ tổ chức thực hiện quy định này đồng thời nâng cao nhận thức của người dân, đặc biệt là thanh thiếu niên về tác hại của thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng.

Thuốc lá điện tử và thuốc lá nung nóng là sản phẩm thế hệ mới, hoạt động bằng cách làm nóng dung dịch chứa nicotine hoặc các hương liệu hòa tan trong propylene glycol hoặc glycerine. Ít nhất 60 hợp chất hóa học được tìm thấy trong dung dịch thuốc lá điện tử và nhiều chất độc hại khác xuất hiện trong khí/khói mà sản phẩm này tạo ra.

Theo Bộ Y tế, mặc dù không chứa nguyên liệu thuốc lá truyền thống, chúng vẫn gây nghiện do hàm lượng nicotine cao, gây ra nhiều bệnh lý nghiêm trọng như ung thư, tim mạch, hô hấp, tổn thương phổi cấp và ảnh hưởng sức khỏe tâm thần.

Quy định mới về đăng ký thường trú, tạm trú

Nghị định số 154/2024 có hiệu lực từ ngày 10/1/2025 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Cư trú.

Một điểm mới về đăng ký thường trú là người dân có thể sử dụng các giấy tờ chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng chỗ ở hợp pháp, như hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc bàn giao nhà ở, để đăng ký thường trú. Điều này giúp những người không có sổ đỏ vẫn có thể thực hiện thủ tục này.

Các giấy tờ khác có thể cung cấp giữ nguyên theo quy định hiện hành, bao gồm: quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; giấy phép xây dựng; giấy tờ mua bán nhà ở thuộc sở hữu nhà nước; hợp đồng mua bán nhà ở hoặc giấy tờ chứng minh việc bàn giao nhà ở; giấy tờ về mua, thuê mua, nhận cho tặng, thừa kế; giấy tờ về nhà tình nghĩa và hợp đồng cho thuê, mượn, ở nhà có công chứng hoặc chứng thực.

Đối với đăng ký tạm trú, người dân cần cung cấp một trong các giấy tờ chứng minh chỗ ở hợp pháp tương tự như khi đăng ký thường trú, nhưng không yêu cầu công chứng hợp đồng thuê nhà. Nếu không có giấy tờ hợp lệ, người dân có thể sử dụng văn bản cam kết về quyền sử dụng chỗ ở để đăng ký tạm trú. Chủ sở hữu các cơ sở lưu trú du lịch, khu công nghiệp, ký túc xá, và các khu vực khác cũng có quyền cho phép cá nhân đăng ký tạm trú tại đây.

Nghị định số 154/2024 cũng quy định về trách nhiệm của bố mẹ hoặc người giám hộ trong việc đăng ký thường trú hoặc tạm trú cho trẻ em trong vòng 60 ngày kể từ khi khai sinh. Điều này đảm bảo rằng mọi trẻ em đều có thông tin cư trú đầy đủ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về cư trú.

Nếu bố mẹ hoặc người giám hộ không có nơi thường trú hoặc tạm trú, họ vẫn phải khai báo thông tin cư trú cho trẻ. Cơ quan chức năng không kiểm tra tính hợp pháp của chỗ ở khi đăng ký cư trú lần đầu cho trẻ, giúp đơn giản hóa thủ tục này.

Biển số xe mới sẽ có hai chữ cái

Thông tư số 79/2024 do Bộ Công an ban hành có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thay thế Thông tư số 24/2023 và điều 2 Thông tư số 28/2024. Theo đó, biển số xe máy có trường dữ liệu thứ nhất là ký hiệu địa phương, series đăng ký gồm hai chữ cái. Dữ liệu thứ hai là số thứ tự xe đăng ký gồm 5 số, từ 000.01 đến 999.99.

Hiện nay biển số xe máy đang được sử dụng có hai loại. Một là trước ngày 15/8/2023 biển màu trắng có series là một chữ cái kết hợp với một con số từ 1 đến 9. Sau ngày 25/8/2023, series biển số xe máy màu trắng không phân biệt phân khối sẽ có hai chữ cái.

Biển số xe có các series không quy định tại Thông tư này và mẫu chứng nhận đăng ký xe đã được sản xuất trước ngày 1/1/2025 thì được tiếp tục sử dụng đến ngày 31/12/2025.

Thông tư mới quy định ô tô và xe máy chuyên dùng được gắn một biển dài (cao 110mm, dài 520mm) và một biển ngắn (cao 165mm, dài 330mm). Trong đó, biển số của cơ quan, cá nhân trong nước có hai số đầu là ký hiệu địa phương đăng ký xe, tiếp theo là chữ cái - series đăng ký. Nhóm số thứ hai là thứ tự xe đăng ký gồm 5 chữ số từ 000.01 đến 999.99.

Tài xế liên quan tai nạn sẽ bị tạm giữ giấy tờ trên VNeID

Thông tư số 72/2024 của Bộ Công an quy định quy trình điều tra, giải quyết tai nạn giao thông đường bộ của cảnh sát giao thông có hiệu lực từ ngày 1/1/2025, thay thế Thông tư số 63/2020.

Với trường hợp các giấy tờ có liên quan người và phương tiện giao thông đã được tích hợp trong căn cước điện tử, tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng định danh quốc gia, thay vì phải giữ giấy tờ vật lý, cảnh sát giao thông có thể tạm giữ giấy tờ điện tử thông qua ứng dụng VNeID, giúp quá trình giải quyết tai nạn nhanh chóng và minh bạch hơn.

(theo vnexpress.net)

AN NINH

Hiệu quả vụ đông

Đù lực lượng lao động đang có xu hướng chuyển sang làm việc tại các nhà máy, xí nghiệp trong khu công nghiệp Tiên Hải, cụm công nghiệp An Ninh hoặc các ngành sản xuất, kinh doanh khác với thu nhập khá hơn, xã An Ninh (Tiền Hải) vẫn giữ vững truyền thống sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là vụ đông.

Một trong những điểm sáng của xã là vùng chuyên màu rộng 40ha, nơi luôn duy trì luân canh, gối vụ 4 - 5 vụ mỗi năm. Các loại cây trồng ngắn ngày như dưa, ngô, khoai tây, củ đậu và các loại rau màu được luân canh khoa học, không chỉ giúp tăng năng suất mà còn giữ đất luôn màu mỡ. Việc áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, sử dụng giống cây trồng mới, phân bón hợp lý, chăm sóc theo quy trình kỹ thuật hiện đại đã giúp đạt được hiệu quả kinh tế vượt trội. Vùng chuyên màu mang lại lợi nhuận cao hơn nhiều so với các cây trồng truyền thống.

Ngoài vùng chuyên màu, công tác tuyên truyền sản xuất vụ đông cũng được xã chú trọng ngay sau khi triển khai để án sản xuất vụ mùa và vụ đông. Các đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh tập trung tuyên

truyền, cổ vũ. Nhờ đó, vụ đông năm 2024 toàn xã gieo trồng 110ha tại 5/5 thôn, tập trung chủ yếu ở 2 thôn Trinh Nhi và Trinh Trung Đông. Cây trồng nổi bật nhất phải kể đến là củ đậu, loại cây ngắn ngày mang lại giá trị kinh tế cao, được tiêu thụ ngay tại địa phương. Bà Trần Thị Hoa, thôn Trinh Nhi chia sẻ: Gia đình tôi trồng hơn 1 mẫu cây vụ đông, trong đó 5 sào là củ đậu, phần còn lại là khoai tây và các loại rau. Củ đậu là loại cây dễ trồng, kỹ thuật đơn giản, hợp những chân đất thịt nhẹ, đất cát pha, giàu mùn, tơi xốp, cao ráo để thoát nước; chỉ cần tập trung chăm sóc trong 4 tháng là có thể thu hoạch. So với lúa, trồng củ đậu mang lại lợi nhuận gấp 4 - 6 lần và cao hơn 3 - 4 lần so với ngô, lạc hay đỗ. Vụ đông năm nay thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh nên củ đậu được mùa, năng suất đạt 1,5 - 1,6 tấn/sào. Với giá bán tại ruộng 8.000 đồng/kg, mỗi sào củ đậu cho lãi từ 10 - 12 triệu đồng.

Không chỉ bà Hoa, ông Trần Văn Tuấn, thôn Trinh Trung Đông cũng đang tích cực chuẩn bị cho vụ khoai tây xuân sau khi kết thúc thu hoạch củ đậu. Ông Tuấn cho biết: Gia đình tôi trồng 5 sào cây vụ đông, trong đó 2

sào củ đậu đã thu hoạch xong. Hiện tại gia đình đang làm đất để chuẩn bị xuống giống khoai tây xuân. Đồng thời, chủ động bơm nước cho 3 sào khoai tây chuẩn bị thu hoạch vào trung tuần tháng 1/2025. Đây là những cây trồng có giá trị kinh tế cao và dễ tiêu thụ nên nông dân rất phấn khởi.



Nông dân xã An Ninh (Tiền Hải) bơm nước tưới khoai tây.

Ông Bùi Xuân Bài, Giám đốc HTX DVNN xã An Ninh cho biết: Mặc dù đạt được nhiều thành tựu, sản xuất nông nghiệp tại xã An Ninh vẫn phải đối mặt với không ít khó khăn. Việc lực lượng lao động trẻ chuyển dịch sang các ngành công nghiệp và dịch vụ đã tạo ra áp lực không nhỏ về nhân lực trong nông nghiệp. Tuy nhiên, UBND xã, HTX tích cực tuyên truyền, vận động người dân đưa cơ giới hóa vào sản xuất, hỗ trợ bao tiêu sản phẩm; đồng thời, phối hợp với các cơ quan chuyên môn để chuyển giao kỹ thuật canh tác, mở rộng các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị. Điều

này không chỉ bảo đảm đầu ra ổn định cho nông sản mà còn giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm địa phương. Những ngày này, cùng với việc tuyên truyền bà con nông dân tập trung chăm sóc, thu hoạch cây màu vụ đông, HTX tích cực chuẩn bị các khâu xuống giống với diện tích gần 270ha vụ lúa xuân 2025 đúng khung lịch thời vụ; phối hợp tổ chức tập huấn chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp, nhất là tại cánh đồng sản xuất lúa theo quy trình VietGAP với diện tích hơn 16ha.

ĐỨC DUNG

HƯNG HÀ

Phát triển chăn nuôi trâu, bò

Thực hiện chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi của tỉnh, huyện Hưng Hà đã tận dụng lợi thế vùng đất ven sông để phát triển chăn nuôi trâu, bò sinh sản, thương phẩm, đưa lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân.

Thành công từ nuôi bò thương phẩm

Đến thăm trang trại nuôi bò của anh Cao Đăng Cường, xã Cộng Hòa, cảm nhận đầu tiên trang trại quy mô, vệ sinh sạch sẽ, không có mùi hôi. Kết quả đó là nhờ áp dụng chăn nuôi an toàn sinh học tạo môi trường cho đàn bò phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Năm 2015, anh Cường bỏ ra hơn 600 triệu đồng lập trang trại ven sông Luộc với diện tích 12 mẫu nuôi bò thương phẩm. Sau nhiều năm vừa học vừa

chăn nuôi, tích lũy kinh nghiệm, đến nay anh đã thành công với mô hình nuôi bò thương phẩm. Anh Cường chia sẻ: Trang trại của gia đình tôi duy trì trên 130 con bò, trong đó 60 con bò sinh sản, riêng đàn bò thương phẩm luôn được nuôi gối lứa vừa bảo đảm mật độ chuồng nuôi vừa cho thu nhập ổn định. Trung bình mỗi năm tôi xuất bán khoảng 50 con bò thịt, trọng lượng 600kg/con, mỗi con có giá trên 40 triệu đồng. Sau khi trừ hết chi phí gia đình tôi lãi trên 800 triệu đồng.

Theo anh Cường, bò lai rất dễ nuôi, tăng trọng nhanh, ít khi mắc dịch bệnh và có sức đề kháng tốt. Bò lai cho hiệu quả kinh tế cao gấp đôi so với bò vàng ta, trong khi đó thức ăn và công chăm sóc như nhau.

Còn ông Trần Hữu Thuận, xã Tiến Đức đã đầu tư công

sức và hơn 500 triệu đồng để cải tạo 1ha từ vùng đất cấy lúa kém hiệu quả, xây dựng chuồng trại phát triển chăn nuôi bò sinh sản, thương phẩm. Với bản tính cẩn cù, chịu khó nên sau nhiều năm ông đã thành công với mô hình V.A.C mang lại hiệu quả kinh tế hàng trăm triệu đồng/năm. Ông Thuận chia sẻ: Nuôi bò tôi thu lãi mỗi năm hơn 200 triệu đồng. Để chăn nuôi bò bền vững, tôi xây dựng chuồng nuôi khép kín, có hầm biogas tận dụng làm chất đốt và chất thải chăm bón cho cây trồng.

Không chỉ các hộ nông dân xã Tiến Đức, Cộng Hòa mà nhiều nông dân địa phương khác trên địa bàn huyện Hưng Hà cũng đang tập trung vào các giống bò thịt có năng suất cao như Batman, 3B, Lai Sind.

Nhiều giải pháp phát triển chăn nuôi bền vững

Huyện Hưng Hà được bao bọc và bồi đắp bởi phù sa của 3 con sông: sông Hồng, sông Luộc và sông Trà Lý với 1.500ha đất bãi rất phù hợp phát triển chăn nuôi, vùng trồng nguyên liệu thức ăn cho gia súc. Ông Phạm Văn Bình, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện cho biết: Qua thống kê, rà soát, toàn huyện hiện có đàn trâu, bò trên 15.000 con. Hưng Hà có điều kiện thuận lợi cho phát triển chăn nuôi trâu, bò, nhất là trâu, bò nuôi thịt, vỗ béo do có diện tích vùng đất bãi ven sông. Với lợi thế đất đai màu mỡ, các địa phương đã có nhiều cách làm hiệu quả, khai thác được tiềm năng của đất để quy hoạch phát triển sản xuất chăn nuôi theo hướng chuỗi liên kết. Để phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững, huyện tiếp tục rà soát, quy hoạch cho chăn nuôi trâu, bò, đất trồng nguyên liệu thức ăn tập trung tại các xã duyên giang và một số xã nội đồng có lợi thế phát triển chăn nuôi. Xây dựng các mô hình nuôi trâu, bò là các

giống bò lai, với bò thịt cao sản. Tăng cường hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng khoa học kỹ thuật tiến vào chăn nuôi trâu, bò, xây dựng và nhân rộng các mô hình điển hình để người dân biết, quan tâm đầu tư nuôi mới, mở rộng chăn nuôi thương phẩm theo chuỗi liên kết. Tiếp tục thực hiện để án phát triển

đàn trâu, bò thương phẩm theo chuỗi liên kết của tỉnh giai đoạn 2019 - 2025. Khuyến khích người nuôi bò sử dụng tối ưu nguồn thức ăn thô xanh sẵn có tại địa phương, kết hợp thức ăn hỗn hợp bổ sung, đồng thời giảm ô nhiễm môi trường bằng giảm lót sinh học. Chỉ đạo các đoàn thể phối hợp với ngành

chuyên môn tổ chức các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho hội viên để áp dụng vào chăn nuôi trâu, bò. Đồng thời, tín chấp với các ngân hàng cho các hộ vay vốn qua các kênh ưu đãi để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

MANH THẮNG



Đàn bò của trang trại anh Cao Đăng Cường, xã Cộng Hòa (Hưng Hà).